

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG**  
**KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI NĂM 2011**

---

**I. GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ/NHÓM TÁC GIẢ**

1. Họ tên tác giả (người đại diện nhóm): CÙ THỊ THUẬN
2. Sinh ngày: 10 tháng 12 năm 1974
3. Nơi sinh : Phú Thọ
4. Địa chỉ : 62A/15, Tổ 2, kp 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
5. Điện thoại: 0983.941.674
6. Email: nguyettrinhbld@gmail.com
7. Cơ quan công tác: Báo Lao động Đồng Nai.

**II. GIỚI THIỆU VỀ TÁC PHẨM**

1. Tên sản phẩm: “Công nghệ thông tin- kết nối những người khuyết tật”
2. Thể loại : phóng sự phản ánh
3. Tóm tắt nội dung: Những giá trị nhân văn mà công nghệ thông tin mang lại cho những người kém may mắn trong xã hội được hòa nhập tốt với cuộc sống. CNTT chính là chiếc cầu nối để giúp họ vươn lên hòa nhập cộng đồng. Bài viết cũng giới thiệu những tập thể và cá nhân nhờ CNTT đã tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên và một số gương vươn lên của những người khuyết tật....
4. Thời gian, thời điểm phát hành sản phẩm dự thi: Tác phẩm mới hoàn thành.

Biên Hòa, ngày 28 tháng 11 năm 2011

**Người viết đơn**



**Cù Thị Thuận**

## **Công nghệ thông tin- kết nối những người khuyết tật**

*Khoa học công nghệ nói chung, công nghệ thông tin (CNTT) đang ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Nó giúp cho con người đạt được những tiến bộ vượt bậc và từng bước biến ước mơ trở thành hiện thực. Ở góc độ nhân văn, CNTT đang ngày càng kết nối được nhiều người khuyết tật từ khắp mọi miền đất nước đến với nhau, cùng đồng viên chia sẻ và giúp nhau vượt lên những khó khăn để hòa nhập cuộc sống. Trong loạt bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến những giá trị nhân văn mà CNTT mang lại cho những người kém may mắn được hòa nhập tốt trong cuộc sống, giúp họ có nghề nghiệp ổn định và vươn lên cùng cộng đồng*

### **Bài 1: Nhờ CNTT-NKT được vươn lên hòa nhập**

*Mặc dù Luật Người tàn tật đã ra đời và có hiệu lực nhưng vấn đề người khuyết tật (NKT) hòa nhập cuộc sống vẫn còn rất khó khăn. Tạo điều kiện để NKT được thực hiện các quyền của mình đang là vấn đề nan giải. Song ngay trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đã tìm gặp được nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều doanh nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để NKT được vươn lên hòa nhập cuộc sống mà CNTT chính là cầu nối, là nghề phù hợp để gắn kết họ lại.*

#### **Nhân văn từ việc tạo nghề**

Chúng tôi được dự buổi khai giảng của một lớp khá đặc biệt tại trường TCN khu vực Long Thành- Nhơn Trạch, đó là lớp CNTT thiết kế đồ họa trên máy tính cho 13 NKT. Tất cả ở họ đều có điểm chung bị tật nguyên và có tỷ lệ thương tật ít nhất từ 45% trở lên, người thì dùng 2 tay để đi, người lại mất hoàn toàn 2 tay hay cả 2 chân, hoặc hỏng mắt...song chính tại lớp đặc biệt này họ lại đoàn kết giúp nhau cùng vượt qua khó khăn để thành công mà CNTT chính là cầu nối.

Anh Lê Tùng, đại diện cho lớp học cho biết: chúng tôi thật may mắn vì qua website của trường TCN khu vực Long Thành- Nhơn Trạch, chúng tôi biết đây là địa chỉ hỗ trợ miễn phí cho những người như chúng tôi được học nghề thiết kế đồ họa trên máy tính, một nghề rất phù hợp với chúng tôi. Thực tế tìm hiểu tại lớp học chúng tôi được biết: trong những chuyên về các địa phương làm công tác chiêu sinh, hiệu trưởng nhà trường Lê Anh Đức và nhóm cộng sự gặp rất nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có những người vẫn còn sức khỏe và khả năng làm việc mà lại phải chịu cảnh nghèo khó. Thế là ý tưởng phải tạo điều

kiện để người khuyết tật được vươn lên đã hình thành, song phải chọn CNTT để thiết kế một website để kêu gọi cùng việc trực tiếp đến vận động. Lớp thiết kế đồ họa trên máy tính được cả ban giám hiệu và các thầy cô giáo quyết tâm thực hiện từ những ý tưởng ban đầu này. Ngày khai giảng lớp vào giữa tháng 5-2010 trong niềm hân hoan đón đợi không chỉ của 13 NKT mà còn là sự mong đợi của toàn thể cấp ủy, chính quyền và người thân của những NKT trên địa bàn 2 huyện Long Thành- Nhơn Trạch. 13 NKT được bố trí trên những chiếc máy vi tính có nối mạng nhưng được thiết kế riêng để phù hợp với hoàn cảnh khó khăn của họ...

### **CNTT- nghề “phù hợp” với NKT**

Vượt qua những khó khăn của tật nguyên và hơn hết là sự tận tâm của các thầy cô giáo khoa tin học của trường TCN khu vực Long Thành- Nhơn Trạch; sự nỗ lực của từng thành viên NKT lớp học đã kết thúc trong sự vui mừng của NKT. Đặc biệt trong ngày làm lễ bế giảng lớp học 9-7-2011 vừa qua, Trường Trung cấp nghề khu vực Long Thành- Nhơn Trạch và các mạnh thường quân lại hỗ trợ tích cực mọi mặt, tạo điều kiện mở cơ sở in mang tên Bình Minh tại huyện Long Thành với 6/13 thành viên là NKT từ lớp học góp vốn tham gia. Anh Lê Hữu Tính, bị tật nguyên từ nhỏ, vừa tốt nghiệp và là thành viên của cơ sở in Bình Minh cho biết: “nhờ có mạng internet mà một người tật nguyên như tôi lại có công việc ổn định như ngày hôm nay. Chính CNTT đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn và giúp tôi lạc quan trong cuộc sống”. Hiện anh Tính là một trong 6 thành viên chuyên thực hiện các khâu in, ấn bằng CNTT hiện đại dù hai mắt anh không còn nguyên vẹn. Đến nay, sau gần 6 tháng hoạt động, cơ sở này đang mang về cho các thành viên nguồn thu nhập to lớn, giúp họ ổn định cuộc sống và vươn lên hòa nhập cộng đồng. Chị Hoàng Lệ Huyền xúc động chia sẻ: chính mạng internet đã giúp chúng tôi gần nhau hơn và khi được vận động đến trường học, được miễn phí mọi khoản và được chia sẻ, không phân biệt, chúng tôi thấy cuộc sống còn rất nhiều điều ý nghĩa; CNTT không chỉ giúp chúng tôi có việc làm cho thu nhập ổn định mà còn giúp chúng tôi giao lưu, tìm hiểu và chia sẻ với cộng đồng, nhất là những người có cùng hoàn cảnh. Anh Hà, phụ huynh của học viên Giang đã tốt nghiệp nói: “điều mà vợ chồng tôi vui nhất chính là cháu không còn cau có, khó chịu mỗi khi không làm được điều mình mong muốn. Từ khi cháu được học nghề, thấy cháu vui vẻ, tự tin hòa nhập cuộc sống tốt hơn và có nhiều bạn bè hơn qua mạng cũng như trong lớp học, chúng tôi thật sự cảm ơn nhà trường và các ngành, các cấp đã hỗ trợ.

Một gương mặt khá nổi bật ở Biên Hòa trong thời gian gần đây là Đinh Thị Hoàng Loan, một nạn nhân da cam có thân hình cong vẹo, em thật khó khăn trong mọi sinh hoạt hàng ngày nhưng nhờ có CNTT, Loan đã được cộng đồng biết đến. Những vần thơ trong tập thơ “Cảm ơn cuộc đời” vừa được Hội nạn nhân da cam giới thiệu với độc giả đã cho thấy: sự nỗ lực vươn lên của một tâm hồn thơ lành lặn trong một cơ thể tật nguyền nhờ sự trợ giúp đặc lực của CNTT. Thầy dạy vi tính cho Loan là một sỹ quan anh ninh (Công an tỉnh) Bùi Văn Hoạt đã tình nguyện dạy tin học miễn phí để Loan có phương tiện làm thơ chia sẻ: em rất khâm phục sự vươn lên của chị Loan nên khi em nhận dạy tin học cho chị Loan là thời điểm em còn làm tại Công an huyện Long Thành nhưng vẫn chạy đi về để giúp chị vì chị ấy rất ham học và thông minh. Trong toàn bộ tập thơ “Cảm ơn cuộc đời” Loan còn chia sẻ: nhờ cuộc đời đã phát minh ra những phương tiện hiện đại mà CNTT đã giúp em không cô đơn trong cuộc sống đầy ý nghĩa này.

Với tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng CNTT loại khá, Nguyễn Thị Ngọc Diễm, cô bé tật nguyền liệt cả chân không thể nào quên những ngày tháng Tám của năm 2008, khi đoàn của Trường Cao đẳng nghề số 8 về thăm tặng quà tại Bình Sơn- Long Thành. Thấy sự ham học của Diễm, thầy hiệu trưởng nhà trường lúc ấy là NGƯT, TS Nguyễn Thiện Minh đã bàn với tập thể giáo viên nhà trường tổ chức trọng thể lễ đón Diễm về trường, phát động phong trào noi gương tật nguyền của Diễm để giúp đỡ và học tập. Sau 3 năm được tạo điều kiện của nhà trường, sự giúp đỡ tận tình của thầy cô và bạn bè Ngọc Diễm đã tốt nghiệp và đang được nhà trường giúp đỡ tìm công việc phù hợp...

Như thế, thành quả từ sự tạo nghề nhân văn của các tập thể và cá nhân, CNTT chính là nghề khá phù hợp với NKT; giúp học vươn lên ổn định cuộc sống và điều quan trọng là họ tìm được niềm vui vẻ, lạc quan trong sự hòa nhập.

Ảnh 1: NKT và các đại biểu trong lễ khai giảng lớp CNTT thiết kế đồ họa cho NKT tại Biên Hòa

**N. Trinh**



## **Bài 2: CNTT cho người khuyết tật- Cần được nhân rộng**

*Vừa qua, một cuộc giao lưu đầy ý nghĩa có chủ đề “Kết nối những người khuyết tật(NKT): cơ hội CNTT cho mọi người”, đã thu hút đông đảo các nhà lãnh đạo của các bộ, ngành, những người quan tâm đến CNTT và NKT tham dự. Chủ đề này xuyên suốt cuộc giao lưu cho thấy hơn lúc nào hết cơ hội CNTT là bình đẳng cho mọi người và chính CNTT đã hỗ trợ tích cực trong việc kết nối những NKT về thân thể nhưng lại phong phú về tâm hồn xích lại gần nhau hơn.*

### **Những đơn vị tiên phong**

Theo báo cáo chưa đầy đủ, trên địa bàn tỉnh hiện nay có khoảng 20.000 NKT nhưng số người có việc làm cho thu nhập ổn định chưa nhiều, chỉ khoảng 10% đến 13%, phần lớn những công việc họ làm thường liên quan đến CNTT và máy tính. Trong đó, các đơn vị tiên phong trong việc nhận người khuyết tật và bố trí công việc phù hợp phải kể đến như Sở LĐ-TB&XH; sở KH&CN; các doanh nghiệp như Công ty Changshin Việt Nam; Tổng công ty cao su Đồng Nai; Sao sáng kim cương, Taekwang Vina...theo lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị này thì họ nhận thức rất rõ vai trò, vị trí của NKT. Thị Lê Đỗ Giao Tiên, giám đốc nhân sự của Changshin Việt Nam nói: NKT rất phù hợp với các công việc cần sự tỉ mỉ và thái độ làm việc rất tốt. Họ rất nghiêm túc chấp hành nội quy làm việc. Trong tổng số 234 lao động là NKT ở Changshin hiện nay thì có đến hơn ½ là làm ở văn phòng có liên quan hoặc trực tiếp về CNTT. Chị Nguyễn Thùy Trang, là một NKT hiện đang làm ở bộ phận nhân sự cho rằng: em được tuyển dụng vào công ty là nhờ có CNTT. Qua mạng internet, em biết công ty đang tuyển dụng những NKT có khả năng làm việc được với máy tính, tin học và ngoại ngữ, Trang đã phỏng vấn và trúng tuyển ngay từ đợt đầu. Với tỷ lệ thương tật 25% nhưng mức lương của Trang hiện tại đang là mơ ước của rất nhiều người bình thường.

Trong hội thảo về cơ hội việc làm cho NKT vừa qua, chúng tôi gặp gỡ và chia sẻ với Nguyễn Việt Hoàng và Thái Dương Hùng. Cả hai đều bị tật nguyền, tỷ lệ thương tật từ 45% cho biết: nhờ CNTT mà chúng em được tạo cơ hội để có được nghề nghiệp như hôm nay. Nhìn những bức tranh gạo các em thể hiện bằng CNTT rất tuyệt vời và nó lại càng ý nghĩa hơn khi thành các sản phẩm từ chính sự nỗ lực của những cơ thể không lành lặn. Chị Kim Hương, chủ Dự án Cải thiện cuộc sống NKT cho biết: khi tôi làm thực sỹ tại Hoa Kỳ, qua internet, tôi đã xin được hơn

17.000 đô la để gửi về hỗ trợ dự án và khi tôi trở về Việt Nam thì người bạn của tôi đã nhường tôi điều hành để tiếp tục đi học. Chị cho biết, cái lợi của CNTT chính là chỉ một thời gian rất ngắn mà dự án đã hỗ trợ cho hơn bảy chục NKT được học nghề và có việc làm ổn định. Hiện tại, nhiều em khá như Hoàng, Hùng đã trở thành những giảng viên chuyên dạy thiết kế đồ họa các bức tranh gạo cho những NKT khác. Cũng nhờ CNTT mà lớp thiết kế đồ họa trên máy tính do Trường TCN khu vực Long Thành- Nhơn Trạch vừa tài trợ cho dự án đã được mở ngay tại Biên Hòa với 21 NKT tham gia học tập.

### **Cần nhân rộng những mô hình CNTT cho NKT**

Những đơn vị, cá nhân mà chúng tôi đã đề cập trên đây còn rất ít, trong khi NKT cần việc làm, giảm bớt khó khăn và tạo sự hòa nhập tốt trong cuộc sống thì vẫn rất nhiều. Ông Phan Việt Dũng, Trung tâm đào tạo CNTT cho NKT Đại học Văn Lang chia sẻ: tại trường chúng tôi, sau nhiều năm hoạt động chúng tôi đã thành lập được Trung tâm đào tạo CNTT cho NKT. Tại các trung tâm này, hệ thống phòng học, máy tính, cơ sở vật chất được trang bị đặc thù phù hợp với NKT vì họ thường có nhiều đặc điểm khác nhau như độ tuổi, sức khỏe, dạng tật nguyên. Cho đến nay, Trung tâm này đã cung cấp cho xã hội nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao là NKT. Những công ty phần mềm lớn như Quang Trung, ITC đã nhận người tại Trung tâm và điều trả mức lương xứng đáng.

Thầy Dũng cho biết thêm: Trung tâm được đặt ngay tại khuôn viên của nhà trường một mặt để hỗ trợ NKT nhưng mặt khác còn là tấm gương cho hơn 12.000 sinh viên của nhà trường vươn lên học tập, hỗ trợ và có cách sống nhân văn đối với những người không may mắn. Thứ trưởng Bộ L Đ-TB&XH Đàm Hữu Đắc trong một cuộc giao lưu “Kết nối những NKT-cơ hội CNTT cho mọi người” cho rằng: những mô hình CNTT cả tập thể và cá nhân phải cần được nhân rộng ra xã hội. Đồng thời, chính CNTT là chiếc cầu nối, gắn kết những NKT với nhau và với cộng đồng. Thứ trưởng đánh giá rất cao giải thưởng “ICT- thấp sáng niềm tin” đã được tổ chức thành công lần 1 năm 2007 đã có tới 54 tác phẩm ứng dụng CNTT của những chuyên gia CNTT là NKT cũng như người không khuyết tật được ban tổ chức ghi nhận.

Chính việc nhân rộng các mô hình CNTT và việc phát động các hội thi CNTT cho NKT đã tạo cơ hội để NKT được khẳng định mình trong một điều kiện mới: Điều

kiện và cơ hội CNTT cho mọi người, nhất là NKT; giúp cho việc xóa bỏ ranh giới giữa những NKT với cộng đồng, đây chính là ý nghĩa nhân văn nhất mà xã hội đang hướng đến, trong đó CNTT là chìa khóa trợ giúp đặc lực, hiệu quả.

Ảnh 2: Hoàng và nhóm đã bán bức tranh gạo được thiết kế từ CNTT

**N. Trinh**



